



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
12 พฤศจิกายน 2563



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการของ สร.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ, มติชน

-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป กล่าวถึงกรณีต่างประเทศมีรายงานพบการติดเชื้อโควิด 19 ผ่านการสัมผัสสิ่งของ พัสดุที่จัดส่งผ่านระบบขนส่ง ว่า หากสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบขนส่ง เมื่อรับแล้วให้รีบล้างมือ หรือหากเป็นไปได้ให้ทำความสะอาดสิ่งของที่รับมาด้วยแอลกอฮอล์ และสวมหน้ากากทุกครั้งเมื่อออกปรับรับของจากพนักงานส่งสินค้า นอกจากนี้ ประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูหนาวอาจทำให้ป่วยเป็นไข้หวัดได้ง่าย ซึ่งไข้หวัดและโรคโควิด 19 จะมีอาการใกล้เคียงกันมาก หากมีไข้ ไอ เจ็บคอ มีอาการระบบทางเดินหายใจ ลิ้นไม่รับรส หรือจมูกได้กลิ่นลดลง ภายหลังจากเดินทางไปในที่ชุมชน สถานที่แออัด ให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และรีบไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยและรักษาทันที

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, กรมประชาสัมพันธ์)

-พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ รก.อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า ยังไม่มีข้อมูลสรุปเรื่องฟ้าทะลายโจรป้องกันโรคโควิด 19 แต่จากการทดลองพบสารแอนโดรกราโฟไลด์ในฟ้าทะลายโจร มีฤทธิ์ยับยั้งการแพร่จำนวนของไวรัสในเซลล์ได้ ได้ทดลองในกลุ่มอาสาสมัคร พบว่าอาการหวัด เจ็บคอหายได้เร็วขึ้น แต่ยังคงติดตามเก็บข้อมูลทางวิชาการต่อ ทั้งนี้ ขณะนี้ไทยมีผู้ป่วยโรคโควิด 19 น้อย การทดลองเก็บข้อมูลจึงทำได้ช้า และแม้จะยังไม่มีการสรุปเรื่องการป้องกันโรคโควิด 19 แต่มีข้อมูลยืนยันสามารถใช้ป้องกันโรคหวัดและโรคที่อาการคล้ายหวัดได้ ไม่แนะนำให้ใช้ในหญิงตั้งครรภ์และกำลังให้นมบุตร กลุ่มผู้ป่วยเส้นเลือดในสมองที่เสี่ยงเกี่ยวกับการแข็งตัวของเลือด รวมถึงผู้ที่กำลังใช้ยาลดความดันโลหิตสูง ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ ส่วนคนทั่วไป หากใช้ต่อเนื่อง 3 วัน อาการไม่ดีขึ้น หรือมีอาการแพ้ คันตามหน้าตา ตามเนื้อตัว ควรหยุดใช้ทันที

มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, สยามกีฬา, แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, บ้านเมือง, โฟสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์, แนวหน้า, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, ศูนย์ข่าวเอเชียฟิสิก, js.100, nationtv, thaipbs, tnnthailand, mcot, thailandplus, sanook kapook, workpointtoday acnews, innnews, nationweekend, springnews, thansettakij, thebangkokinsight, newtv)

-ศบค. รายงานสถานการณ์โรคโควิด-19 พบผู้ป่วยรายใหม่ 3 ราย กลับจากสหราชอาณาจักร 2 ราย และตุรกี 1 ราย ผู้ป่วยสะสม 3,847 ราย หายป่วยเพิ่ม 15 ราย รวมหายป่วยสะสม 3,685 ราย ยังรักษาในรพ. 102 ราย และเสียชีวิตคงเดิม 60 ราย

-พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ เป็นประธานประชุม คกก.นโยบายการกีฬาแห่งชาติ ที่ประชุมรับทราบประกาศ ก.การท่องเที่ยว เรื่องคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านกีฬา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยกีฬากลางแจ้งที่มีการเชียร์เสียงดัง จำกัดผู้ชมได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของความจุสนาม กรณีเชียร์เสียงไม่ดังไม่เกินร้อยละ 70 ของความจุสนาม ส่วนกีฬาในร่มที่มีการเชียร์เสียงดัง จำกัดผู้ชมไม่เกินร้อยละ 30 ของความจุสนาม เชียร์เสียงไม่ดัง ไม่เกินร้อยละ 50 ของความจุสนาม ผู้ชมการแข่งขันต้องสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร และที่ประชุมยังรับทราบ (ร่าง) คู่มือปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 ได้แก่ การแข่งขันกีฬาประเภทมหกรรมกีฬาในประเทศไทยขนาดใหญ่และขนาดเล็ก เห็นชอบมาตรการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ (พ.ศ.2565-2570) และการดำเนินงานของ ม.การกีฬาแห่งชาติ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-ผวจ.พระนครศรีอยุธยา ประชุมคกก.โรคติดต่อจังหวัด พิจารณาแผนตรวจคัดกรองโรคโควิด 19 ในกลุ่มเดินเรือสินค้า กลุ่มพนักงานขับรถบรรทุกสินค้าระหว่างประเทศ ที่ผ่าน จ.พระนครศรีอยุธยา ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ติดต่อกัน 204 วันแล้ว แต่ยังมีปัจจัยเสี่ยง จึงต้องเตรียมพร้อมทั้งสถานที่ กักกันในรูปแบบองค์กร (OO) รวมทั้งซักซ้อมการปฏิบัติเกี่ยวกับการขอจัดคอนเสิร์ต หรือการแสดงที่มีใช้สถานบริการ และการผ่อนคลายนโยบายการจัดการแข่งขันกีฬา

ประเด็นผลกระทบ

1. ทหารเกาหลีติดโควิดระหว่างฝึกคอบบร้าโกลด์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, ข่าวสด, ผู้จัดการ, มติชน, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ, แนวหน้า, บางกอกโพสต์, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ, เดลินิวส์, มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, จส.100, ศูนย์ข่าวเอเชียฟิสิก, isranews, bluechipthai, nationtv, tnnthailand, sanook, innnews, newtv, thebangkokinsight, kapook, thailandplus, acnews, 77kaoded)

-พญ.วลัยรัตน์ ไชยฟู ผอ.กองระบาดวิทยา แถลงข่าวว่า ได้รับแจ้งจากสถานทูตเกาหลี พบทหารเกาหลี อายุ 32 ปี ที่เดินทางมาร่วมประชุมวางแผนขั้นสุดท้ายการฝึกผสมคอบบร้าโกลด์ ครั้งที่ 21 ติดเชื้อโควิด 1 นาย โดยตรวจพบเชื้อที่สนามบินอินชอน วันที่ 8 พ.ย. หลังเดินทางกลับจากไทย ส่วนเพื่อนที่เดินทางพร้อมกันอีก 3 นาย ตรวจไม่พบเชื้อ สำหรับไทม์ไลน์ของทหารนายนี้ เดินทางถึงไทย 17 ต.ค. เข้าพักในสถานกักตัวในโรงแรมถึง 1 พ.ย.

ประเด็นข่าว

มีการตรวจหาเชื้อ 2 ครั้งไม่พบเชื้อ เมื่อครบกำหนดกักตัวได้เข้าพักในโรงแรมแห่งหนึ่งย่านสุขุมวิทโดยรถของรัฐบาล และไปรับประทานอาหารเย็นที่ร้านแห่งหนึ่ง จากนั้น 2 พ.ย. เดินทางโดยรถตู้รับจ้างของสถานทูตไปโรงแรมแห่งหนึ่งใน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง เพื่อเข้าประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นทหาร 202 นาย แบ่งเป็น ทหารต่างชาติ 25 นาย และทหารไทย 177 นาย เดินทางกลับทม. 5 พ.ย. โดยรถรับจ้างของสถานทูต และเข้าพักที่โรงแรมย่านสุขุมวิท (กำลังตรวจสอบว่าเข้าพักโรงแรมเดิมหรือไม่) และ 8 พ.ย. โดยสารรถตู้รับจ้างของสถานทูตไปสนามบินสุวรรณภูมิเพื่อเดินทางกลับเกาหลี ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าเป็นการติดเชื้อในเมืองไทยหรือเป็นการติดเชื้อมาก่อนหน้านี้ มีข้อสันนิษฐานคือ 1.อาจติดเชื้อจากประเทศเกาหลี 2.ติดเชื้อจากสถานที่กักตัว และ 3.ติดระหว่างร่วมประชุม ขณะนี้รอข้อมูลจากเกาหลีได้รวมถึงสอบสวนสถานที่ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม สำหรับทหารไทย ทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค ร่วมกับสสจ.ระยอง สำนักอนามัย กทม. ได้ติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิด ยังไม่พบผู้ติดเชื้อ โดยให้ทหารไทยที่เข้าร่วมกักตัว 14 วัน ขณะนี้อยู่ระหว่างแยกผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและเสี่ยงต่ำ

-นพ.สุทธร เจริญภูมิการกิจ นพ.สสจ.ระยอง กล่าวว่า ขณะนี้กองทัพกักตัวทหารที่ใกล้ชิดทั้งหมดแล้ว วอนประชาชนอย่าตื่นตระหนก

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผจก.รายวัน, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, msn

-นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าฯ ระยอง พร้อมด้วย นพ.วีระศักดิ์ เจียมอนุกุลกิจ รอง นพ.สสจ.ระยอง แถลงข่าวกรณีพบทหารเกาหลีติดเชื้อโควิด 19 ว่า ทหารรายนี้ได้เดินทางท่องเที่ยวหรือแวะพักผ่อนในเขตเมืองระยอง โอกาสในการแพร่กระจายของเชื้อเป็นไปได้ยาก ส่วนทหาร 50 นายกลุ่มเสี่ยงสูงทั้งหมด ผลตรวจเป็นลบ ยังถูกกักกันตัวที่อาคารเรือนรับรองสัตหีบ จ.ชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 8-21 พ.ย. และยังเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงต่ำ เป็นทหารและบุคลากรโรงแรม จ.ระยอง อีก 28 คน

2.เรือยอร์ชขอเทียบท่าไทย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ, innnews

-สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เผย ผู้ประกอบการเรือยอร์ช กว่า 10 ลำ บนน่านน้ำสากล ประสานขอนำเรือและนักท่องเที่ยวขึ้นฝั่งประเทศไทย ส่วนใหญ่มาจากสิงคโปร์และมาเลเซีย หลังรัฐบาลอนุญาตให้กลุ่มเรือสำราญและเรือยอร์ช ได้วีซ่า STV ตั้งแต่ 1 พ.ย. ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบเอกสาร สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาทางอากาศ 3 กลุ่ม คือวันที่ 20, 26 และ 28 ต.ค. มีจำนวน 268 คน ทั้งหมดผ่านขั้นตอนการคัดกรองและกักตัวตามมาตรฐานของสธ. และออกมาท่องเที่ยวได้แล้ว

3.ความคืบหน้าชาวอินเดียติดเชื้อโควิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (แนวหน้า, ผจก.รายวัน)

-ผู้ว่าฯ กระบี่ แถลงข่าวความคืบหน้าชาวอินเดียติดเชื้อโควิด 19 รักษาตัวที่รพ.กระบี่ อาการทั่วไปปกติ ไม่มีไข้ ไอเล็กน้อย ผลการตรวจพบซากเชื้อปริมาณน้อย โอกาสแพร่เชื้อต่ำมาก ผลตรวจผู้ใกล้ชิดในครอบครัว 4 ราย และตามโรงแรม 30 ราย ไม่พบผู้ติดเชื้อ ส่วนประชาชนในจังหวัดขอให้ตระหนักถึงความสำคัญการป้องกันตามมาตรการสธ. ใช้หลัก D – M – H – T คือ Social Distancing, Mask wearing, Hand washing และ Testing

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์, สยามรัฐ)

-สสจ.เชียงใหม่ เผย ผลการตรวจหาเชื้อโควิด 19 กลุ่มผู้สัมผัสกับผู้ติดเชื้อชาวอินเดีย ใน จ.เชียงใหม่ ทั้งเสี่ยงสูงและเสี่ยงต่ำรวม 39 ราย ไม่มีอาการป่วย ผลการตรวจไม่พบเชื้อ ส่วนผู้สัมผัสบนเครื่องบิน 3 ราย ไม่พบเชื้อเช่นกัน อยู่ระหว่างรอผลการตรวจอีก 3 ราย เป็นผู้สัมผัสในสถานบันเทิง โดยเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 1 ราย เสี่ยงต่ำ 2 ราย ผลจะออกวันที่ 11 พ.ย. รวมผู้สัมผัสใน จ.เชียงใหม่ 45 ราย

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ผู้จัดการรายวัน 360 องศา, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, เดลินิวส์,) เว็บไซต์ (ผจก.รายวัน, ไทยรัฐ, tninthailand, xinhuathai, isranews, bangkokbiznews, zeenews, straitstimes)

-WHO ออกแถลงการณ์ให้นานาชาติเพิ่มความระมัดระวังการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงในช่วงเทศกาลคริสต์มาสเดือน ธ.ค.

-รัสเซีย ประกาศความสำเร็จของวัคซีนสปุตนิกวี สามารถป้องกันโรคโควิด 19 ได้ผลมากกว่า 92% โดยอ้างอิงข้อมูลที่รวบรวมจากผู้ทดลองที่ได้รับการฉีดวัคซีนจำนวน 2 โดส ในกลุ่มอาสาสมัคร 16,000 คน

-สหรัฐฯ มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม 201,214 ราย ทำสถิติสูงสุดครั้งใหม่

-EU เตรียมอนุมัติสัญญาจัดซื้อวัคซีนป้องกันโควิด 19 จากไบโอเอ็นเทค-ไฟเซอร์ 300 ล้านโดส

-มองโกเลีย ทางการสั่งล๊อคดาวน์กรุงอูลานบาตอร์ 3 วัน รวมทั้งปิดโรงเรียน ภายหลังจากพบผู้ติดเชื้อภายในประเทศเป็นครั้งแรก โดยผู้ป่วยติดเชื้อจากสินค้าที่ขนส่งจากรัสเซีย แยกกักตัวบุคคลใกล้ชิด 24 ราย

-วานูอาตู พบผู้ติดเชื้อคนแรกกลับจากสหรัฐฯ

-ฮ่องกง ออกมาตรการเข้มงวดสำหรับทุกประเทศที่เข้ามาในฮ่องกง โดยตั้งแต่ 13 พ.ย. ผู้เดินทางจากจีนแผ่นดินใหญ่ต้องเข้ารับการกักกันตัว 14 วัน

-จีน สั่งระงับนำเข้าอาหารทะเลจาก บ.อินโดนีเซีย 1 สัปดาห์ หลังสุ่มตรวจพบเชื้อโควิด 19 ในผลิตภัณฑ์ปลาแช่แข็ง

-ไต้หวัน พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จากนอกประเทศ 4 ราย โดย 3 รายแรกเป็นหญิงชาวอินโดนีเซีย อีก 1 ราย เป็นชาวเบลเยียม ทุกรายเดินทางมาไต้หวันเพื่อทำงาน

-บราซิล ผอ.สถาบันสุขภาพ butanta ซึ่งนำวัคซีนของบ.ในจีนมาทดลอง ยืนยันว่า การเสียชีวิตของอาสาสมัครไม่ได้มีเหตุจากวัคซีนซิโนแวคของจีน

-ญี่ปุ่น ประชาชนกลับมากังวลใจมากขึ้น เมื่อทางการกรุงโตเกียวพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 317 ราย เป็นจำนวนผู้ติดเชื้อภายในวันเดียวมากที่สุดครั้งแรก ตั้งแต่ 20 ส.ค. 2563

ประเด็นข่าว

-อินโดนีเซีย มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3,770 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 448,118 ราย สูงที่สุดในอาเซียน ผู้เสียชีวิต 14,836 ราย สูงที่สุดในอาเซียนเช่นกัน

-ฟิลิปปินส์ มีผู้ป่วยเพิ่ม 1,672 ราย ผู้ป่วยสะสม 401,416 ราย

-เจ้าหน้าที่รัฐในสิงคโปร์และฮ่องกง จะเริ่มมาตรการ แอร์ ทราเวล บับเบิล ให้เดินทางไปมาหากันทางอากาศได้โดยไม่ต้องกักตัว ตั้งแต่ 22 พ.ย.

-สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อ 51,957,843 ราย เสียชีวิต 1,282,179 ราย รักษาหายแล้ว 36,494,453 ราย สหรัฐฯ มีผู้ป่วยสูงสุด 10,568,174 ราย เสียชีวิตสูงสุด 245,943 ราย อินเดีย ผู้ป่วย 8,636,011 ราย เสียชีวิต 127,615 ราย บราซิล ผู้ป่วย 5,701,283 ราย เสียชีวิต 162,842 ราย รัสเซีย ผู้ป่วย 1,836,960 ราย เสียชีวิต 31,593 ราย และฝรั่งเศส ผู้ป่วย 1,829,659 ราย เสียชีวิต 42,207 ราย ขณะที่ไทยอยู่ในอันดับที่ 149

บัตรทอง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. กล่าวว่า การรักษาทุกที่ในเครือข่ายหน่วยบริการชุมชนอบอุ่นเป็นอีกก้าวของระบบบัตรทองเพื่อมุ่งสู่นโยบาย “บัตรทองรักษาทุกที่” จากกรณีที สปสช. ต้องยกเลิกคลินิกในระบบเกือบ 200 แห่ง ทำให้เกิดผลกระทบต่อคนกทม.เกือบ 2 ล้านคน ไม่มีหน่วยบริการประจำรองรับ เป็นโอกาสในการปรับระบบบริการปฐมภูมิรูปแบบใหม่ที่จะทดลองนำร่องในกทม. โดยผู้ป่วยปฐมภูมิหรือผู้ป่วยโรคทั่วไปสามารถเข้ารับบริการในสถานบริการปฐมภูมิในสิทธิบัตรทองในพื้นที่ กทม. ตั้งแต่ 1 พ.ย.ที่ผ่านมา และตั้งเป้ายกระดับบัตรทองใช้ได้ทั่วประเทศในปี 2565

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(แนวหน้า, เดลินิวส์) เว็บไซต์แนวหน้า

-ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษก กทม. เปิดเผยว่า ผู้ว่าฯ กทม. ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพประชาชนใน กทม. โดยเฉพาะประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกสัญญาหน่วยบริการบัตรทอง โดยร่วมกับ สปสช.จัดพื้นที่รับผิดชอบเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิและรพ.รับ-ส่งต่อ

อสม. ช่วยหาเสียงเลือกตั้ง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์มติชน

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. ให้สัมภาษณ์กรณี อสม. สามารถช่วยผู้สมัครรับเลือกตั้งหาเสียงได้หรือไม่ ว่า อสม. ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ แต่เป็นประชาชนที่เสียสละทำประโยชน์ให้กับสังคมโดยไม่มีค่าตอบแทน นอกจากค่าป่วยการที่รัฐบาลดูแลให้ ส่วนการออกไปช่วยหาเสียงเลือกตั้งก็เป็นไปในฐานะของประชาชน

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. ให้สัมภาษณ์ว่า ตามหลักกฎหมายและคำนิยามที่ กกต. ประกาศว่าเจ้าหน้าที่รัฐไม่สามารถเป็นผู้สนับสนุนหรือช่วยหาเสียงท้องถิ่นได้ ซึ่ง อสม. ในคำนิยามและความหมาย คือไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ จึงไม่ถูกห้ามด้วยข้อกฎหมายของ กกต. แต่การที่ อสม. ทำงานร่วมกับ สธ. แล้วไปรณรงค์หรือหาเสียงเลือกตั้งท้องถิ่น อาจมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ตนเองได้ จึงขอให้พึงระวังในการปฏิบัติหน้าที่ ระวังภาพลักษณ์ เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อการทำงาน

นโยบายการแพทย์ก้าวหน้า

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ, ผู้จัดการ, แนวหน้า, ข่าวสด,

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. มอบนโยบาย New Normal Medical Care การแพทย์ก้าวหน้า ให้กรมการแพทย์พัฒนาบริการเพื่อให้ผู้รับบริการและบุคลากรการแพทย์ปลอดภัย ลดแออัด ลดเหลื่อมล้ำ ใน 5 ประเด็น ได้แก่ 1.การเตรียมความพร้อมในการรองรับโรคโควิด 19 เมื่อเปิดประเทศ 2.โรคมะเร็งรักษาทุกที่ 3.การบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและครอบครัว 4.การดูแลสุขภาพพระภิกษุ อาหาร และ 5.กัญชาทางการแพทย์ โดยในส่วนการจัดบริการรักษาโรคมะเร็งทุกที่ในรพ.ที่มีความพร้อม ได้พัฒนาโปรแกรมรองรับ ประกอบด้วย 1) โปรแกรม Thai Cancer Based (TCB) ที่ต่อยอดเป็น TCB Plus ใช้ลงทะเบียนและรับส่งต่อผู้ป่วย 2) The One Program ใช้บริหารจัดการคิวในการตรวจทางรังสีวินิจฉัย และการรักษาด้วยรังสีรักษาและเคมีบำบัด ผู้ป่วยสามารถเลือกประเภทการตรวจหรือรักษา เลือกรพ.ที่ต้องการและวันเวลาที่สะดวกเข้ารับบริการ 3) โปรแกรม DMS bed Monitoring ใช้บริหารจัดการเตียง และ 4) แอปพลิเคชัน DMS Telemedicine ใช้นัดคิวเพื่อรับการปรึกษาทางไกลกับแพทย์ นักรักษา ติดตามการรับยาทางไปรษณีย์ เป็นต้น

โครงการตรวจสุขภาพพระสงฆ์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, กรมประชาสัมพันธ์

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. เปิดโครงการถวายการตรวจสุขภาพพระสงฆ์ที่เฝ้าต่อพระธรรมวินัย เขตฯ 9 จ.บุรีรัมย์ เนื่องจากเป็นกลุ่มที่เข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขได้ยาก และจากข้อมูลพบพระสงฆ์มีแนวโน้มอาพาธด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพิ่มมากขึ้น หากได้รับการทันตแพทย์ที่จะช่วยลดความรุนแรงของโรค ลดภาวะเสี่ยงหรือภาวะแทรกซ้อนจนต้องเข้ารับการรักษาที่รพ.ได้ โดยมีบริการตรวจสุขภาพคัดกรองเบื้องต้น ตรวจเลือด เอกซเรย์ทรวงอก ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ตรวจตา ตรวจทางพันธุกรรม เป็นต้น มีพระสงฆ์เข้ารับบริการ 200 รูป นอกจากนี้ ยังตั้งกองทุนอุปถัมภ์ทุกเขตฯ ดูแลค่ารักษาพยาบาล สำหรับประชาชนสามารถร่วมดูแลสุขภาพพระสงฆ์ได้ด้วยการถวายอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ลดหวาน มัน เค็ม

เปิดอบรมใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, แนวหน้า, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (แนวหน้า, กรมประชาสัมพันธ์, คมชัดลึก, มติชน, thebangkok insight, thailandplus.tv, สยามรัฐ)

-สธ. จัดอบรมการใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์ แก่แพทย์และเภสัชกร เขตฯ 9 และเผยแพร่ในระบบวิถีโอทางไกลไปยังเขตฯ 7 เพื่อมีความรู้ความเข้าใจในการนำสารสกัดจากกัญชามาใช้ในทางการแพทย์ ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2562 มีผู้ผ่านการอบรมที่กรมการแพทย์ และกรมการแพทย์แผนไทย ให้การรับรองแล้ว 11,747 คน มีคลินิกกัญชาทางการแพทย์ บูรณาการการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์แผนไทย ในรพศ. รพท.

ประเด็นข่าว

และ รพช. 311 แห่ง ผู้รับบริการ 35,495 ครั้ง ส่วนใหญ่เป็นโรคมะเร็งระยะสุดท้าย การดูแลแบบประคับประคอง โรคมะเร็งกินสั้น ภาวะปวดประสาทที่ต่อเนื่องการรักษา นอนไม่หลับ โดยร้อยละ 70 มีอาการดีขึ้น และไม่พบอาการข้างเคียงถึงร้อยละ 98.07

สมุนไพรต้านไวรัส

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, กรมประชาสัมพันธ์, สำนักข่าวไทย, TNN, thailandplus.tv, newtv)

-พญ.อัมพร เภยจุฬพิทักษ์ รก.อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า ขณะนี้เป็นช่วงปลายฝนต้นหนาว สภาพอากาศส่งผลต่อความสมดุลภายในร่างกาย ทำให้เกิดโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ตามศาสตร์แพทย์แผนไทยแนะนำให้เน้นบริโภคอาหารที่มีส่วนประกอบของสมุนไพรสเปียร์ว ขมิ้น และร้อน จะช่วยขับเสมหะ บรรเทาอาการไอ ทำให้ชุ่มคอ เช่น มะเขือเทศ มะนาว มะขาม ผักตบชวย ใบชะมวง และสมุนไพรสดร้อน เพิ่มความอบอุ่นร่างกาย ช่วยให้เลือดลมไหลเวียนสะดวก เช่น ขิง ข่า ตะไคร้ แมงลัก กะเพรา กระเทียม หากมีไข้ เป็นหวัด เจ็บคอ บรรเทาได้ด้วยฟ้าทะลายโจร ซึ่งเป็นยาสมุนไพรในบัญชีหลักแห่งชาติ รับประทานครั้งละ 1,500 มก. วันละ 4 ครั้ง หลังอาหารและก่อนนอน

ศูนย์นวัตกรรมสมองครบวงจร

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ, เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ

-พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รก.อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ศูนย์นวัตกรรมและการเรียนรู้สมองจิตใจครบวงจร (Innovation and Learning : Brain Mind Mood Centre (IL-BMMC)) ที่ รพ.ศรีธัญญา เป็นศูนย์ที่เกิดจากแนวคิดการบูรณาการศาสตร์เชื่อมโยงด้านสมอง จิตใจ และสังคม แบ่งเป็นคลินิกและศูนย์ย่อย ได้แก่ 1) ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้หลักสูตร BMM 2) คลินิก Brain Activity 3) คลินิกกายพิศ 4) คลินิกแพทย์แผนไทย ประชาชนสนใจเข้ารับการทดสอบสมองที่จะสะท้อนถึงการมีปัญญาเชื่อมโยงกับอารมณ์ จิตใจ โทร. 0 2528 7800 ต่อ 57894

โรคมือ เท้า ปาก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, มติชน คอลัมน์ ส่งโรคไขสุขภาพ

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รก.อธิบดีกรมควบคุมโรค แนะนำช่วงฤดูหนาว อากาศเริ่มเย็นลง ประกอบกับเริ่มปิดเทอมเด็กอยู่บ้าน ผู้ปกครองจึงต้องดูแลบุตรหลานและสังเกตอาการป่วยอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะโรคมือ เท้า ปาก ที่พบบ่อยในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี อาการคือ มีไข้ต่ำๆ อ่อนเพลีย เจ็บปาก ร่วมกับมีตุ่มพองเล็กๆ บริเวณฝ่ามือฝ่าเท้า หรือตุ่มแผลในปาก หากอาการไม่ดีขึ้น ต้องรีบไปพบแพทย์ทันที การป้องกันโดยไม่นำมือสัมผัสใบหน้า เนื่องจากเชื้อโรคในน้ำมูก น้ำลาย น้ำจากแผลตุ่มพองหรืออุจจาระของผู้ป่วยมักจะติดอยู่บนมือ หมั่นทำความสะอาดของใช้และของเล่นของเด็ก ให้เด็กล้างมือบ่อยๆ เด็กที่ป่วยให้สวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย และไม่ให้คลุกคลีกับคนอื่นฯ

โรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากไวรัส RSV

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thebangkokinsight

-นพ.สมชายโชติ ปิยวัชรเวลา นพ.สสจ.ขอนแก่น พร้อมด้วย นพ.ชาติรี เมธธาธาธิป ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ ออกตรวจสถานส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย เด็กเล็ก อายุตั้งแต่ 1 เดือน - 4 ปี พร้อมกับให้ อสม.นำความรู้เกี่ยวกับการป้องกันเชื้อไวรัส RSV ให้ประชาชนได้รับทราบ หลังมีเด็กติดเชื้อไวรัส RSV เข้ารับการรักษากว่า 400 ราย ตั้งแต่เดือน ก.ย. ที่ผ่านมา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า, เว็บไซต์แนวหน้า

-นพ.ชาญชัย จันทรรวงชัยกุล ผอ.ร้อยเอ็ด เผยว่า ตั้งแต่ ค.ศ.-พ.ย. 2563 พบเด็กป่วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากไวรัส RSV 206 ราย ซึ่งอาการจะคล้ายไข้หวัด ผู้ปกครองควรหมั่นสังเกตอาการผิดปกติที่ต้องรีบพบแพทย์ คือ เกิดภาวะขาดน้ำ โดยสังเกตจากเวลาเด็กร้องไห้แต่ไม่มีน้ำตาไหล มีไข้สูงขึ้นๆ ลงๆ และมีน้ำมูกใสๆ ไหลตลอดเวลา เบื่ออาหาร งอแง ซึม โคม่าจนเหนื่อย ไอคล้ายเสียงหมาเห่า จามบ่อย มีเสมหะสีเขียวคล้ำ หรือสีเหลือง หายใจเป็นเสียงหวีด หายใจตื่นเร็ว สิ้น ดุเหนื่อย หายใจลำบาก ปีกจมูกบานเวลาหายใจ ปลายนิ้ว เล็บ เริ่มเปลี่ยนสีเป็นเขียวคล้ำ ตัวลายเขียวจากการขาดออกซิเจน การป้องกันโดยล้างมือด้วยน้ำสบู่ทุกครั้งก่อนสัมผัสและก่อนอุ้มเด็ก หากลูกติดเชื้อ RSV ต้องรักษาให้หายดีก่อนไปโรงเรียนเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ หมั่นทำความสะอาดของใช้ ของเล่น แยกแก้วน้ำส่วนตัว หลีกเลี่ยงการจูบและหอมเด็ก

ฝุ่น PM2.5

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, ไทยโพสต์

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รก.อธิบดีกรมอนามัย เผยว่า อนามัยโพลสำรวจคนกรุงเทพฯ-ปริมณฑล พบร้อยละ 68 วิตกกังวลปัญหาฝุ่น PM2.5 ทำลายสุขภาพ แต่มีส่วนน้อยที่สามารถเข้าถึงข้อมูลแจ้งเตือนภัยของ สธ. แนะนำกลุ่มเสี่ยงก่อนออกจากบ้านเตรียมหน้ากาก-อุปกรณ์ป้องกัน ผู้ที่มีโรคประจำตัว ควรเตรียมยาและอุปกรณ์ที่จำเป็นให้พร้อม และควรติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศก่อนออกจากบ้านที่เว็บไซต์ air4thai.pcd.go.th หรือ แอปพลิเคชัน "Air4Thai"

โรคหอยคัน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, โพสต์ทูเดย์, sanook, nationtv, newtv, kapook, thaipbs, spingnews

-นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผอ.รพ.จะนะ จ.สงขลา เปิดเผยว่า ช่วงเกือบ 2 เดือนที่ผ่านมา มีชาวบ้านในพื้นที่เข้ารับการรักษา ด้วยอาการผื่นคันตามร่างกายมากถึง 233 คน โดยเฉพาะที่แขนและขาซึ่งสัมผัสกับน้ำในนาโดยตรง คาดว่าอาจจะมียาจำนวนมากกว่านี้แต่อาการอาจไม่รุนแรงหรือรอให้หายไปเองจึงไม่ได้มาพบแพทย์ ด้านสำนักโรคจากการประกอบอาชีพ รวมทั้งสถาบันโรคผิวหนังภาคใต้ จ.ตรัง และคณะแพทย์รพ.หาดใหญ่ และรพ.สงขลา นครินทร์ ร่วมกันสอบสวนโรค หาสาเหตุ ชักประวัติ ตรวจร่างกาย ทำแผนที่การระบาด รวมทั้งนำตัวอย่างน้ำและหอยในนาไปตรวจ และเอาเนื้อหอยแห้งผู้ป่วยไปตรวจโดยกล้องจุลทรรศน์ พบว่าสาเหตุมาจากตัวอ่อนพยาธิใบไม้ในเลือดที่อยู่ในตัวหอยคัน เรียกว่า โรคหอยคัน คนใช้ส่วนใหญ่อาการจะดีขึ้นได้เองหลังผ่านไป 1-2 อาทิตย์ และการใช้ยาทากลุ่มสเตียรอยด์ทั่วไปสามารถช่วยให้หายเร็วขึ้น

ประเด็นข่าว

โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจ ครั้งที่ 4

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ, เว็บไซต์บางกอกทูเดย์

-มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ร่วมกับ แพทยสภา สถาบันพระปกเกล้า สธ. นศ.หลักสูตรปศพ.รุ่นที่ 8 และจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563 นำแพทย์เฉพาะทาง พยาบาล และเภสัชกร กว่า 500 คน เปิดคลินิกแพทย์เฉพาะทาง 19 สาขา และคลินิกกฎหมาย คลินิกการเงิน บริการผู้ป่วยใน จ.สุโขทัย และจังหวัดใกล้เคียงฟรี

ข่าวปลอม : ทาปีโตรเลียมเจลลีช่วยป้องกัน PM 2.5

สื่อที่นำเสนอ : ผู้จัดการออนไลน์

-จากที่มีการแชร์สูตรป้องกันฝุ่น PM 2.5 ด้วยวิธีการนำปิโตรเลียมเจลลีมาทาต่างๆ ที่รู้จุมูกเพื่อดักจับฝุ่น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ อย. พบว่าเป็นข้อมูลเท็จ ยังไม่มีงานวิจัยรองรับว่าปิโตรเลียมเจลลีสามารถป้องกันฝุ่น PM 2.5 ได้ วิธีป้องกันฝุ่น ควรใส่หน้ากากอนามัยที่สามารถกรองได้อย่างน้อย 95% ขึ้นไป หรือที่เรียกว่า N95

สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



0 2590 1311-2



0 2591 8612-3



<http://pr.moph.go.th>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel

